



ประกาศโรงพยาบาลแพร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ
มาดำรงตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ /ชำนาญการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร์

ตามหนังสือโรงพยาบาลแพร์ ที่ พร ๐๐๓๓.๒/ว๓๓๕๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๒๔๖ และตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๘๘๕ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาลแพร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร์ บัญชีรายชื่อ ตามแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงามสักทอง ชั้น ๗ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร์ และหากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น ไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยอดปิติ ตั้งตรงจิตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้ายข้าราชการ
มาดำรงตำแหน่ง เกษีชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มงานเกษีชกรกรม โรงพยาบาลแพร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร์
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวณิชกร พิริยะชนานุสรณ์	

กำหนด วัน เวลา การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ
มาดำรงตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๒๕๖ และตำแหน่งเลขที่ ๑๕๗๘๙๕ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร์ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา ดังนี้

วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์	เวลาที่สัมภาษณ์	หลักสูตร วิธีการคัดเลือก
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถและ ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ระเบียบปฏิบัติ

ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จสิ้น ต้องไปจากสถานที่ประเมินฯ โดย
พลับ ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๓. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง/ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๔. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไป
ในวันประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง/ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทุกครั้ง หากไม่มี บัตรใด
บัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ ก็ได้

๕. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ

๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ จะพิจารณาสั่งงด การให้
คะแนนได้

๗. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินฯ ครั้งนี้